
 

 

131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 913  —  610. mál.

Fyrirspurn

til landbúnaðarráðherra um sauðfjársláturhús.

Frá Jóni Bjarnasyni.

1. Hvernig hefur fjöldi sláturfjár skipst á einstök sláturhús í landinu sl. fimm ár, sundur-
liðað eftir dilkum og fullorðnu fé?

2. Hverjar hafa heildarlaunagreiðslur vegna sauðfjárslátrunar verið á sama tíma, sundur-
liðað eftir einstökum sláturhúsum?

3. Hvert hefur hlutfall heimamanna verið af starfsfólki sláturhúsanna á sama tíma, sundur-
liðað eftir einstökum sláturhúsum?

Skriflegt svar óskast.


